

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mã ngành: 62 62 01 16

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Phát triển nông thôn (Rural Development)
2	Mã ngành	62 62 01 16
3	Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa)	Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
4	Các ngành dự thi	
4.1	Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức)	Phát triển nông thôn
4.2	Ngành gần (học bổ sung kiến thức)	Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh
5	Mục tiêu	<ul style="list-style-type: none"> - Được trang bị cơ sở lý thuyết và kiến thức thực tế trong lĩnh vực phát triển nông thôn nhằm tư vấn và hoạch định các chủ trương, chính sách nhà nước cũng như quản lý về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. - Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch PTNT, tổ chức thực hiện, tham gia và quản lý các chương trình, dự án của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân và nông dân; - Có khả năng nghiên cứu khoa học và đào tạo bậc Đại học và Cao học chuyên ngành Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Phát triển cộng đồng, Kinh tế nguồn lực ở các trường Đại học địa phương, quốc gia và quốc tế.
6	Chuẩn đầu ra (LO)	
6.1	Kiến thức	
	LO.1	Các lý thuyết, nguyên lý về hệ thống, kinh tế, xã hội, chính sách phát triển và các kiến thức nâng cao khác để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội nông thôn, phân tích các chính sách và nhân tố ảnh hưởng đến hiện trạng xã hội;
	LO.2	Có kiến thức về nguyên lý phát triển và các quy luật biến đổi về lãnh vực kinh tế, xã hội trong nông nghiệp nông thôn từ đó xác định được định hướng, chiến lược phát triển ở địa phương và phạm vi vùng;
	LO.3	Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu, sử dụng các công cụ trong tiếp cận, đánh giá, quản lý các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn tại địa phương và vùng.
6.2	Kỹ năng	
	LO.4	Phân tích chính sách nông nghiệp, xây dựng kế hoạch, vận hành và kiểm soát các hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn
	LO.5	Dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, nông nghiệp và nông thôn; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển có

		hiệu quả, đảm bảo tính bền vững
	LO.6	Nghiên cứu tìm ra các giải pháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn
	LO.7	Kỹ năng làm việc nhóm, cộng đồng, phương pháp làm việc khoa học và độc lập; kỹ năng nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo khoa học
	LO.8	Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
6.3	Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn	Thực hiện theo Điều 22, Thông tư 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghiên cứu sinh tự học để có chứng chỉ (chứng nhận) trình độ ngoại ngữ từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Các chứng chỉ tương đương khác theo Phụ lục III, Thông tư 05/2012/TT- BGDĐT, phải đảm bảo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
6.4	Thái độ; Năng lực tự chủ và trách nhiệm	
	L.O.9	Học viên có thái độ tôn trọng sự thật khách quan, bản chất của vấn đề trong phát triển nông thôn;
	L.O.10	Học viên có thái độ khiêm tốn, năng động, tham gia, hòa nhập với cộng đồng địa phương

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC cho người tốt nghiệp thạc sĩ; 120 TC cho người tốt nghiệp đại học.

Thời gian đào tạo: 3- 4 năm

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS	Số lượng NCS Có thể nhận
1	Phân tích hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và lợi thế cạnh tranh của các nông sản chủ yếu ở ĐBSCL	PGS.TS. Dương Ngọc Thành PGS.TS. Mai Văn Nam PGS.TS. Đỗ Văn Xê PGS.TS. Võ Thị Thanh Lộc PGS.TS. Võ Thành Danh PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải TS. Lê Cảnh Dũng PGS.TS. Nguyễn Phú Sơn	2
2	Phát triển thị trường nông sản trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế		1
3	Giải pháp vốn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn ở ĐBSCL		1
4	Phát triển thị trường tín dụng nông thôn		1
5	Chương trình tín dụng nông thôn và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình trong sản xuất nông nghiệp.		1
6	Phân tích hiệu quả kinh tế của sử dụng các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp		1
7	Phát triển đa dạng hóa ngành nghề và thu nhập cho hộ nông dân ở ĐBSCL.		1
8	Nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL		1
9	Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết vùng nhằm khai thác tiềm lực địa phương		1

2

